



ประกาศกรมชลประทาน  
เรื่อง ผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา และ เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

**๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา**

ลำดับที่ ๑ นางสาวสุวรรณี ศรีศิลป์

ลำดับที่ ๒ นายภูมิพัฒน์ แสงจันสี

ลำดับที่ ๓ นายอลงกรณ์ อ่อนสีดา

ให้บุคคลลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

เป็นต้นไป

**๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน ๑ อัตรา**

ไม่มีผู้มาเข้ารับการสัมภาษณ์

ทั้งนี้ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มีอัตราว่างในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน ๑ ราย เนื่องจากผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒ ขอสละสิทธิ์ จึงขอใช้บัญชีตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ในครั้งนี้ ลำดับที่ ๒ นายภูมิพัฒน์ แสงจันสี แทน และมีตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการ (ปวช.) ว่างหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวไม่มีผู้มาเข้ารับการสัมภาษณ์ จึงขอใช้บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ในครั้งนี้ โดยมีคุณสมบัติตรงตามที่รับสมัคร คือ ปวช. ลำดับที่ ๓ นายอลงกรณ์ อ่อนสีดา มาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) เนื่องจากมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และเป็นความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรร

ให้บุคคลลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๑. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด
๒. ถ้าสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ทางสำนักงานฯ มีสิทธิขอเลิกจ้างดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมชลประทาน